

โครงการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

“กิจกรรมบันทึกสะสมความดี”

“ไม่ว่าสิ่งที่ท่านทำจะเป็นความดีเล็กๆ หรือสิ่งที่ยิ่งใหญ่

โปรดจงบันทึกเก็บไว้เป็นธนาคารแห่งความดี”

คณะทำงานขับเคลื่อนองค์กร STRONG จิตพอเพียงด้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานการประชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะที่ ๓ ได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนในแอปพลิเคชันไลน์ของสำนักงานการประชุมชนเพื่อขอความร่วมมือให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานการประชุมชนร่วมจัดทำบันทึกความดีโดยอาจเป็นความดีต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่อองค์กร ต่อสังคมหรือประเทศชาติ เพื่อกระตุ้นและจูงใจให้มีการทำความดีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ในไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖) มีบุคลากรในสำนักงานการประชุมชนร่วมกิจกรรมบันทึกสะสมความดี จำนวน ๓๕ คน (จากจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น ๔๓ คน) คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๔๐

ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน ๒๕๖๖ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖) ได้มีบุคลากรสำนักงานการประชุมชนร่วมกิจกรรมบันทึกสะสมความดีเพิ่มอีก จำนวน ๘ คน ซึ่งข้อมูล ณ วันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ มีบุคลากรในสำนักงานการประชุมชนร่วมกิจกรรมบันทึกสะสมความดี จำนวน ๔๓ คน (จากจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น ๔๓ คน) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐





ภาพรวมการจัดกิจกรรมบันทึกสะสมความดีในครั้งนี้นำปรากฏผลว่าข้าราชการ
สำนักการประชุมได้กระทำความดีในหลายรูปแบบ เช่น การไปทำบุญตักบาตร ไหว้พระ สวดมนต์
และนั่งสมาธิ ปล่อยปลา ใ้ชีวิตโคกระบือ ให้อาหารปลา บริจาคโลหิต ทำบุญบริจาคโลหิตให้กับผู้ยากไร้
ร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ทำความสะอาดห้องน้ำวัด รวมถึงการช่วยเหลือคนพิการใน
การข้ามถนนและดูแลบิดามารดาหรือผู้มีพระคุณ เป็นต้น

สำหรับผลจากการเข้าร่วมทำกิจกรรมบันทึกสะสมความดีในครั้งนี้ ทำให้บุคลากร
ในสำนักการประชุมได้ตระหนักว่า การกระทำความดีนั้นมีรูปแบบที่หลากหลายและสามารถกระทำความดี
ได้ทุกที่และทุกเวลา รวมทั้งผลของการทำความดีนั้นอาจทำให้เกิดผลดีต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่อองค์กร
ต่อสังคมหรือประเทศชาติได้ด้วย เมื่อบุคลากรทุกคนได้ร่วมกันกระทำความดีไม่ว่าจะทั้งทางกาย วาจาและ
ทางใจ และอุทิศเวลาให้แก่งานราชการอย่างเต็มที่ รวมทั้งมีความรักและความสามัคคีซึ่งกันและกัน
จะส่งผลให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นองค์กรคุณธรรมที่มีความเข้มแข็ง สุจริตและโปร่งใส อันจะเป็น
การพัฒนาให้เป็นองค์กรหลักที่สนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติของชาติต่อไปในอนาคต

